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จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดในการสรางภาพลักษณเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ผูศึกษาได

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการเอกสารท่ีเก่ียวของงผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม 

(Focus Group) และการลงพื้นที่ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Observation Participation) 

และการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ผู ศึกษาไดนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหตามแนวทางการวิเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และนําขอมูลมาสรุปผลเปนผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาเชิง

วิเคราะห โดยจัดหมวดหมูและวิเคราะหไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 เพื่อศึกษากลยุทธการสื ่อสารการตลาดในการสรางภาพลักษณ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี  

สวนท่ี 2 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดในการสราง

ภาพลักษณเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด 

จันทบุรี  

 

สวนที่ 1 

กลยุทธการสื่อสารการตลาดในการสรางภาพลักษณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี 

จากการศึกษาสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรี อันประกอบดวย บุคคลแกนนําและสมาชิกของกลุมสมาคมผูคา ผูผลิต ชมรมคลัสเตอร

อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและกลุมผูซ้ือ(ผูบริโภค)ของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด

จันทบุรี สามารถวิเคราะหผลการศึกษาไดขอสรุปดังนี้  

จากการลงพ้ืนท่ี ศึกษาพบวา ธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย 

กลุมธุรกิจท่ีสําคัญและอยูในระบบท้ังหมด 4 กลุม คือ สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

กลุมสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กลุมชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับจันทบุรี และวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี โดยกลุมท่ีประกอบ

ธุรกิจอัญมณีพลอยกอน พลอยรวมหรือเปนผูประกอบการรายใหญจะเปนสมาชิกของสมาคมผูคาอัญมณี

และเครื่องประดับ ลําดับตอมาเปนกลุมผูคาจิวเวลลี่จนถึงระดับกลางเปนสมาชิกกลุมสมาคมผูผลิตอัญมณี
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และเครื่องประดับจันทบุรีและกลุมชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณี และเปนผูประกอบการรายยอย

ในกลุมวิสาหกิจชุมชน  

จากการศึกษาอธิบายในภาพรวมไดวา กลุมลูกคาของสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ

จันทบุรี หากเปนกลุมเปนพลอยกอน สวนใหญผูประกอบการจะกาวขามมีท้ังกลุมลูกคาท้ังในประเทศ

และตางประเทศ สวนใหญจะตางประเทศและจะมีกลุมลูกคาของตนเองเปนชาวตางชาติ ท้ังนี้ จะเปน

ผูประกอบการรายใหญ สักสวนรายใหญจะมากกวารายยอย สวนกลุมเครื่องประดับ ผูประกอบการจะ

เปนจิวเวลรี่ที่มีขนาดใหญ เงินทุนหมุนเวียนพอสมควร แตการแขงขันยังอยูในระดับประเทศยังไม

สามารถกาวขามรองรับออเดอรจากตางประเทศไดดวยศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตตาง ๆ  

ขณะท่ีชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี การแบงกลุมของลูกคา

จะแขงขันดวยตนเอง แตละรานจะพัฒนาการออกแบบสินคาดวยตนเองเนนความทันสมัยและแปลก

ใหมสําหรับจิวเวลรี่ ขายความพอใจ การออกแบบของสินคา สรางการรับรูใหแกสมาชิกคือ ขายแบบเดิม

ไมไดเพราะจันทบุรีไมใชคูแขง เพราะแขงกันท้ังประเทศ กลยุทธดานราคาก็ใชไมไดอีกตอไปแลว 

การสงเสริมการออกแบบ รูปแบบท่ีแปลกใหม ทันสมัย ภายใตแนวคิด จิวเวลรี่ไมใชพลอยอยางเดียวแต

ประกอบดวยวัตถุดิบอันหลากหลาย  

กลุมวิสาหกิจชุมชนผูประกอบธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี การแบงกลุมลูกคาจากพิจารณา

จากนักทองเท่ียวและบุคคลท่ัว ๆ ไป การสงเสริมการทองเท่ียวจากโครงการโอทอปวิลเลจ และ

นักทองเท่ียวกลุมตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐสนับสนุน เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี เกิดการ

จัดแยกเปนชุมชนสงเสริมตลาดพลอยอยางชัดเจน  

ท้ังนี้ การการกําหนดและวิเคราะหตลาดเปาหมาย แตละกลุมมีรายละเอียดที่แตกตางกัน

เนื่องดวยมี กลุมลูกคาคนละกลุมตามลักษณะประชากรศาสตร รสนิยมท่ีชัดเจน จาการสัมภาษณแกน

นําสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี คุณธิติ เอกบุญยืน พบวา ผูคาหรือผูประกอบการจะ

ไมไดเปนผูแบงตลาดเปาหมายดวยตนเองวามีลูกคาเปนกลุมไหน แตผูซ้ือ ลูกคาของผูคาจะเปนผูแบง

ตลาดเปาหมายกันเองเพ่ือนําพลอยกอน พลอยรวมท่ีซ้ือไปนั้น นําไปขายตออาจจะนําไปข้ึนเปนตัว

เรือนเปนเครื่องประดับ ข้ันตอนนี้เรียกวา กลางน้ํา จนถึงขั้นท่ีเรียกวา ปลายน้ํา เปนข้ันตลาดของ

ลูกคาท่ีซ้ือจากพอคาคนกลางไป ซ่ึงข้ันตลาดปลายน้ํานี้ ผูขายแตละทานจะตองไปทําการตลาดเองวา 

ตลาดของตนเปนกลุมลูกคากลุมไหน เชน มีความตองการพลอยชนิดใด ขอดีของจันทบุรี คือ สามารถ

ผลิตพลอยไดทุกเกรด ตั้งแตเกรดต่ําสุดไปจนถึงเกรดสูง 

ทั้งนี้ คุณกรทอง อุกฤษ แกนนําสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ใหขอมูล

สนับสนุนวา ลูกคาสวนใหญจะเปนคนไทย เพศหญิง อายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป ซ้ือไปเพ่ือนําพลอยไปข้ึน

เปนตัวเรือน สวนใหญลูกคาจะเนนไปใชงาน คือ ซ้ือมาแลวนําไปออกแบบข้ึนรูปตัวเรือนเอง ขอมูลนี้

สอดคลองกับการใหขอมูลของคุณพิมพใจ รอดเมือง ท่ีมีกลุมลูกคาเฉพาะกลุมบนเพจออนไลน พบวา 
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ลักษณะการซ้ือขายจะเปนลักษณะการซ้ือเพ่ือนําพลอยไปข้ึนรูปเปนจิวเวอรรี่หรือข้ึนเปนตัวเรือนจัด

จําหนายขายเปนเปนเครื่องประดับ ดังนั้น กลุมลูกคาของตนจึงเปนลักษณะเปนพอคา แมคารายยอย 

รานจิวเวลรี่ท่ีตองการซ้ือไปข้ึนเปนตัวเรือนจัดจําหนายเปนเครื่องประดับตอ  

ขณะท่ีแกนนําชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี คุณวิยะดา บุญมานะ 

ใหขอมูลวา กลุมลูกคาของชมรมจะเนนไปทางเครื่องประดับที่ผานการขึ้นตัวเรือน ออกแบบเปนท่ี

เรียบรอยแลว รสนิยมลูกคาท่ีชื่นชอบงานออกแบบความคิดสรางสรรคเปนหลัก นําพลอยมาแกะสลัก

ใชหรือใสกับวัสดุอ่ืนท่ีไมใชทองคําหรือเงิน เปลี่ยนอุปกรณตกแตงเปนเชือก เซรามิค ผา ดินฟโม ลักษณะ

วัสดุทดแทน เชน สไตลโบฮีเม่ียน เพราะวิเคราะหจากสถานการณเศรษฐกิจท่ีถึงแมผูบริโภคจะมี

ความชอบเรื่องการแตงตัว แตเศรษฐกิจบางชวงก็ไมเอ้ือตอการซ้ือเครื่องประดับเงินหรือทองคํา ดังนั้น 

หากผูบริโภคไมไดมีความตองการจริงเพื่อเก็บสะสม ก็จะไมสามารถซื้อสินคาไดทุกวัน ทางรานจึง

เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสนําวัสดุทดแทนท่ีผานการดีไซนมาจําหนาย  

โดยสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูประกอบธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี คุณอุษณีย รัตนเมธา

ประศาสน ใหขอมูลที่นาสนใจวา การแบงกลุมลูกคาตลาดเปาหมาย จะพิจารณาที่ลักษณะทาง 

ประชากรศาสตร พิจารณาอายุเปนหลัก เชน หากลูกคามีอายุเยอะจะเลือกสินคาท่ีมูลคาคอนขางมาก 

หากเปนวัยรุนจะมีมูลคารองลงมาหรือเปนชิ้นเล็กลงมา ซ่ึงสอดคลองกับคุณวิชาญ ชัยกิจ แกนนํากลุม

วิสาหกิจชุมชนผูประกอบธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ไดกลาวเพ่ิมเติมวา การกําหนดและวิเคราะห

ตลาดเปาหมายจะอยูท่ีตัวผลิตภัณฑหรืออยูท่ีงานดีไซน  

ดังนั้น จึงสรางขอสรุปไดวา แตละกลุมมีการกําหนดตลาดเปาหมายท่ีแตกตางกัน โดยสอง

กลุมแรก เปนกลุมลูกคาท่ีซ้ือขายพลอยกอน พลอยรวม อาจนําไปขายตอหรือข้ึนตัวเรือนขายเปน

เครื่องประดับจิวเวลรี่ ขณะท่ีสองกลุมหลังเปนกลุมลูกคาท่ีผานการข้ึนตัวเรือนมาเรียบรอยแลวกลุม

ชมรมคัสเตอรการแบงกลุมตลาดเปาหมายท่ีชื่อชอบในงานออกแบบท่ีสวยงาม สรางสรรค แปลกใหม 

ขณะท่ีกลุมหลังเปนกลุมลูกคา ๆ ท่ัว ๆ ไปท่ีมีกําลังซ้ือตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

การวางสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือเรียกส้ัน ๆ วา 4PS (1) ผลิตภัณฑ 

(Product) (2) ราคา (Price) (3) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) (4) การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) จากการลงพ้ืนท่ีพบวา 

ผลิตภัณฑ : จากการสัมภาษณกลุมสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี คุณธิติ 

เอกบุญยืน กลาววา ตามจริงคือตองแบงข้ันเปนข้ันตอน แตละผลิตภัณฑ สินคา (วัตถุดิบ) ตองแยก

ออกจากกันเพราะจันทบุรีเปนเปนแหลงผลิตพลอยตนน้ํา ฉะนั้น หลักการผลิตอัญมณีตองเปนพลอย

รวมท่ียังไมไดข้ึนรูปเปนลักษณะของเครื่องประดับ กลยุทธคือหาแหลงวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพแลวนํามา

ผานกระบวนการเผา ซ่ึงผานการเจียะไนเปนกระบวนการ ความรูและทักษะ (Know-How) ของคน

พ้ืนถ่ินจันทบุรี ทักษะการเจียละไนเปนความสามารถท่ีนําเสนอไดวา ไมมีผูใดเทียบเคียงหรือจัดไดวา
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เกงท่ีสุดในโลกสําหรับเรื่องการเผาพลอย หากแตพลอยท่ีนํามาเผา นํามาเจียละไนในปจจุบันเปนพลอยท่ี

มีแหลงกําเนิดนําเขามาจากแถบแอฟริกาหรือพมาเพราะแหลงวัตถุดิบทรัพยากรของจันทบุรีหมด  

ซ่ึงแหลงวัตถุดิบเหลานั้น เจาของประเทศจะไมมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพของพลอย 

จากพลอยท่ีมีคุณภาพปานกลางใหมีคุณภาพดีไดเหมือนจันทบุรี เปนความรูและทักษะ (Know-How) 

ของคนพ้ืนถ่ินท่ีผานกระบวนการท่ีมีคุณภาพผานการเผาการเจียระไน แลวนําเขาสูตลาด  

ราคา : จะข้ึนอยูวัตถุดิบ วัสดุ ตนทุนการซ้ือพลอยและคาชางฝมือการเจียระไน สวนหลักจะ

อยูท่ีผลิตภัณฑมากกวา วาเปนพลอยจากแหลงวัตถุดิบใด เชน พลอยเนื้อออน หรือ เนื้อแข็ง วัสดุหรือ

วัตถุดิบทดแทนหรือไม เปนสําคัญ สาเหตุเพราะพลอยจะมีตั้งแต พลอยเนื้อแข็งเนื้อออน สีเขม สีออน 

กระบวนการในการผลิตจากธรรมชาติหรือจากการเผาหรือไม เทคนิคทางวิทยาศาสตร การเจียระไน 

น้ําหนัก ความสะอาด การตรวจสอบ การวาว ใบการันตี จะอยูในกระบวนการของธุรกิจ สิ่งนี้คือความ

แตกตางเพราะพลอยเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมใชยิ่งขุดยิ่งเจอ ดังนั้น มูลคาของพลอยจึงมีมูลคา

มากข้ึนหรือมากกวาเพชรในมูลคาของการกาวกระโดด  

การจัดจําหนาย : พบวา นอกจากจะมี การขาย ณ จุดขาย คือ สมาคมผูคาอัญมณีและ

เครื่องประดับจันทบุรี (ศูนยอัญมณีจันทบุรี) สมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และวิสาหกิจ

ชุมชนผูประกอบธุรกิจอัญมณีจังหวัดจันทบุรี (ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร) ชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี (ดานลางโรงแรมเคพีแกรนด) และเพจออนไลน งานจัดแสดงโชว

สินคาตาง ๆ เชน งานบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ซ่ึงเปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีจําเปนสําหรับ

ธุรกิจอยางมาก โดยการนําเสนอของแตละรานจะพบวา การขาย ณ จุดขาย การตกแตงรานของแตละ

รานจะมีสไตล เอกลักษณ ตําแหนงของผลิตภัณฑในตนเอง  

จากการสนทนากลุมพบวา การจัดจําหนายทางกลุมจะครอบคลุมท้ังออนไลนและออฟไลน 

ซ่ึงการออกกิจกรรมจัดแสดงโชวสินคาเฉลี่ยจะออกเดือนนะ 2 ครั้ง ขอดี คือ ไดกลุมลูกคาใหมท้ังใน

และตางประเทศ ท้ังนี้ตองดูวัตถุดิบ สินคาผลิตจากพลอยชนิดใด หากเปนพลอยเนื้อแข็งชั้นดี การันตี

รับรองขายไดหมดท้ังยุโรป จีน เพราะวัตถุดิบพลอยเปนของหายาก ตางประเทศสวนใหญสมาชิกบาง

ทานไปจัดแสดง เชน ฮองกง สิงคโปร พมา (ก็เปนประเทศท่ีนาสนใจ ผลตอบรับดีมาก แหลงวัตถุดิบ

พลอยเนื้อแข็งดี แตดีไซน ตัวเรือนจะออกแบบไดไมทันสมัย)  

ซ่ึงการออกกิจกรรมทางการตลาด การจัดแสดงโชวสินคา พบวา ยังมีขอสังเกตท่ีเก่ียวเชื่อมโยง

กับกิจกรรมสื่อสารการตลาดท่ีอาจเปนขอเสียมากกวาขอดีตอผูประกอบการในบางประเด็นคือพบวา 

ปจจุบันภาครัฐไมวาจะเปนหนวยงานใด เชน งบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ

ทองเท่ียวหรือพัฒนาชุมชน จะคอนขางมีกิจกรรมสื่อสารการตลาด งานจัดแสดงโชวสินคาท่ีคอนขางมาก

เกินความตองการจากตลาดผูซ้ือ มาประชาสัมพันธใหผูประกอบการตลาด เชน เดือนหนึ่งมี 3 กิจกรรม

สับเปลี่ยนแตละหนวยงานไป เม่ือมีกิจกรรมการจัดจําหนายท่ีมากเกินความตองการของผูซ้ือ ขอเสียมี
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ผลตอการขายแนนอน เพราะลูกคาจะเริ่มเบื่อ การซ้ือขายอัญมณีและเครื่องประดับตองพิจารณา

สภาพเศรษฐกิจเปนสําคัญ บางครั้งสภาพเศรษฐกิจก็ไมไดเอ้ืออํานวยตอการออกกิจกรรมสื่อสาร

การตลาดประเภทจัดแสดงโชวสินคาท่ีมากเกินไป สวนหนึ่งมาจากผูประกอบการตัวผูประกอบการเอง 

ท่ีอาจตองสตอกสินคาของตนเองใหเพียงพอตอการโชวแสดงสินคาในแตละครั้ง กระทบตอเรื่องเงินทุน

หมุนเวียนเพราะหากแตละรานผลิตเตรียมสินคาไวมากเกินไปจะเกิดปญหาเรื่องเงินทุนอยางแนนอน 

วงจรการขายอัญมณีและเครื่องประดับหากขายไมไดเกิน 1-2 ป ผูผลิตจะตองนําแกะเพ่ือข้ึนตัวเรือน 

ออกแบบดีไซตใหม  

ซ่ึงตรงกับการใหขอมูลผลกระทบตอเรื่องเงินทุนหมุนเวียน ของแกนนําสมาชิกสมาคมผูผลิต 

อัญมณีและเครื่องประดับ คุณกรทอง อุกฤษ ที่ใหขอมูลวา สําหรับพี่รานจะไมนิยมไปจัดแสดงโชว

สินคาที่ไหนเลือกขายเฉพาะหนาราน สาเหตุเพราะมองวาตนทุนไมคุมกันเนื่องจากพลอยที่รานเปน

พลอยคัดเกรดซ้ือมาแพงใหไปขายแบบ Mass กลุมใหญแลวตัดราคากันเองสวนตัวรับไมไดเพราะเห็น

คุณคาของสินคา 

 ขอมูลสวนนี้สอดคลองกับการสัมภาษณแกนนําสมาชิกชมรมคลัสเตอรคุณวิยะดา บุญมานะ 

ท่ีใหขอมูลวา ชมรมคลัสเตอรจะเลือกไมไปงาน OTOP เพราะไมใชกลุมเปาหมายจะเลือกไปเฉพาะการ

จัดแสดงโชวสินคาท่ีภูเก็ต กรุงเทพฯ และศูนยศิลปาชีพบางไทร ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายจะใชการตลาด

ของกลุมพลอยดํามาอางอิง ตองยอมรับวา งานจัดแสดงโชวสินคาบางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟร ไป

จัดแสดงโชว 5-6 ครั้ง บางครั้งก็ขาดทุน แตผูประกอบการตองหวังผลระยะยาวท่ีตามมา คือ เปน

ลักษณะการออกงานโชวเพ่ือแสดงตัวตน เปดตัว ลงทุนใหกลุมลูกคาไดรูจักเรา สรางความเชื่อม่ัน ขอดี

คือจะไดกลุมลูกคาท้ังกลุมใหมและกลุมเกา กลาวคือ กลุมลูกคาเกาก็จะจําได เกิดการตั้งคําถามทําใหมี

เรื่องราวสรางความสัมพันธระหวางกันอยางตอเนื่อง และจะมีลูกคาใหมติดตามมาเสมอจากการไปงาน 

ดังกลาว  

การสงเสริมการตลาด : อาจมีโปรโมชั่น การสงเสริมการขายเฉพาะบางรานเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการตัดสินใจซ้ือ เชน การซ้ือโดยใชบัตรเครดิตผอนศูนยเปอรเซ็นส การบอกแบบ สรางเรื่องราว

สรางบรรยากาศจัดโปโมชั่นเฉพาะเทศกาลตาง ๆ เชน ฤดูผลไม งานเปดโลกอัญมณี วาเลนไทน  

คุณยศยา ศรีบัวทอง สมาชิกกลุมคัสเตอร ใหขอมูลวา หากรูลวงหนาวาจะมีเทศกาลอะไร 

คนมาเท่ียวอายุเทาไร แตละรานก็จะดีไซนผลิตภัณฑเตรียมไวหรือนําของเดิมท่ีมีมาจัดเปนเซ็ตเตรียม

รูปแบบใหเหมาะสมสรางเรื่องราวเพ่ือเตรียมจําหนาย เปนตน  

ขณะท่ีชุดขอมูลจากการสนทนากลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบวา ใชการโฆษณาท้ังออนไลน

และออฟไลน การออกกิจกรรมทางการตลาดจัดแสดงสินคาใชเทคนิคการสื่อสาร พนักงานขายสื่อสาร

พูดคุยกับลูกคา แนะนําใหขอมูลแกลูกคาใหมีความเชื่อใจ เชื่อม่ัน อาศัยประสบการณการขาย ความ

เปนกันเองแนะนําได จิตวิทยา โนมนาวชี้แจงเปรียบเทียบระหวางสินคาเครื่องประดับดวยกันได เชน 
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ทําไมสีเดียวกันแตราคาตางกัน เพราะลูกคาบางคนไมมีความเขาใจจะตองอธิบายใหฟง และยังพบวา

ลูกคาสวนใหญบางคนจะมีความรูเบื้องตนอยูแลว เพราะอาจซ้ือไปเพ่ือสะสม ลงทุน ขายตอ ภาพลักษณ

ของผูประกอบการก็มีสวนสําคัญในการเสริมอํานาจการตัดสินใจซ้ือเชน เห็นหนาแลวถูกชะโลก 

จากการสนทนากลุมพบวา เครื่องประดับจิวเวลรี่ท่ีขายบนสื่อออนไลน จะตอบโจทยเฉพาะงาน

ท่ีผลิตท่ีละมาก ๆ แตขอเสียคอนขางมีมาก เพราะเม่ือเห็นของจริงความสวยงามมักจะไมตอบโจทยกับ

ลูกคา เชน สีผิดเพ้ียน ดังนั้น สื่อออนไลน จึงมักใชไมไดผล สาเหตุหนึ่งมูลคาอัญมณีเรื่องสี เรื่องน้ําหนัก 

สําคัญมาก  

การประชาสัมพันธใชบางเวลามีขาวลือ เพราะเม่ือกอนอาจมีบางแตปจจุบันจะมีหนวยงาน

ภาครัฐเขามาการันตีใหทางราน เชน ตราจากพาณิชย ตราจากอุตสาหกรรมก็สรางความเชื่อม่ันได 

ภาครัฐจะมีระบบการันตีคุณภาพสินคาใหซ่ึงก็จะใชการประชาสัมพันธ  

การตลาดทางตรง พบวา ไมมีเพราะตองดูวามูลคาของพลอยเม็ดวาคุมคาหรือไม หากเกิด

ความเสียหายจะคุมคาไหม แตละรานตองคิดตรรกะการคํานวณตาง ๆ การคุมคาความเสี่ยงกับการสง

ทางไปรษณีย เปนตน  

ขณะท่ี แกนนําคุณวิยะดา บุญมานะ สมาชิกชมรมคัสเตอรไดใหขอมูลเสริมวา ทางรานจะมีทีม

ขายท่ีสรางข้ึนมาเอง อาจจะเปนพนักงานประจําท่ีอยากมีรายไดพิเศษ หรือนักศึกษาท่ีมีเวลาวางทาง

รานจะใหความรูแกพนักงานวาสินคาเปนแบบไหน พลอยอะไร มีวิธีการคิด การขายแกพนักงาน ถือวา

เปนจุดเดนใชกลยุทธของพนักงานขาย สวนใหญพนักงานขายเหลานี้จะทํางานเปนลักษณะฟรีแลนด 

เชน อาจอยากทํางานเปนนักธุรกิจแตไมพรอมลงทุน  

สนับสนุนกับการสนทนากลุมสมาชิกกลุมคัสเตอร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สวนใหญพนักงาน

เหลานี้จะเริ่มจากเปนลูกคาของทางรานกอน พอซ้ือไปสวมใสคนรอบขางเห็น คนรอบขางชอบ หลังจากนั้น

ทานนั้นก็จะมาคุยกับเรา รับงานคนรอบขางแลวมาคุยกัน ซ่ึงก็จะใหแนวคิดไปวารับมาแลว เม่ือสงให

เราก็จะไดกําไรไป แตท้ังนี้ ทางรานจะใหขอมูลไปดวยเพ่ือใหมีความรูนําไปขายตอได สรุปคือคนกลุมนี้

มักจะเริ่มตนจากการเปนลูกคากันใชระยะเวลาคอนขางนานใชความสนิทสนม ความเขาใจกันเพราะ

บางครั้งอาจเกิดปญหาสั่งผิดสั่งถูกอาจเกิดขอผิดพลาดได  

นอกจากนี้ พบวา ชมรมคลัสเตอร ยังมีการขายเปนทีม เชน ลูกคาอยากไดสินคาแบบไหน

ทางชมรมก็จะเลือกสมาชิกในชมรมกอน หากทางสินคาท่ีรานไมมี สมาชิกก็จะมาคุยในชมรมวาใครมีบาง 

เชน โกเมน รานไหนมีอะไร บางครั้งก็ขายวัสดุ วัตถุดิบ เพ่ือซ้ือขายแลกเปลี่ยนดวยกันเอง เพราะการ

มาขายแรก ๆ เราจะไมมีลูกคา ทุกรานมีฐานลูกคาเดิมกันหมดแลว ดังนั้น สมาชิกทุกคนตองแชรกันหมด 

และสําคัญสมาชิกทุกคนตองรูขอมูลของแตละรานดวย วาราน A ใชอะไร ราน B ใชอะไร เพชรหรือ

พลอย และนําสวนตรงนั้นมาขายตอบอกตอผูประกอบการดวยกัน เพราะตองเขาใจวา จุดเดนแตละราน
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จะมีดีไซนดวยกันหมด หากอาจจะตางกันท่ีวัสดุ วัตถุดิบท่ีผลิตข้ึนตัวเรือน อาจเปนการขายสงให

ผูประกอบดวยกัน ดังนั้น ภายในกลุมจะมองวาเราเปนหุนสวนความสําเร็จไปพรอม ๆ กัน  

ดังนั้น จึงสามารถสรางขอสรุปอีกขอไดวา นอกจากผูประกอบการจะตองความจริงใจ เนน

ความคุณภาพ เชื่อใจ เชื่อม่ันใหมีตอลูกคา ดานผูประกอบการในวงการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

จันทบุรีเองก็ตองสรางความซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณรวมกัน ควบคุมกันเองและจะไมนําบุคคล

ประเภทหลอกหลวงเขากลุม เพราะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนสินคา เชน สินคาเครื่องประดับ จิวเวลรีท่ี

วางโชวในแตละราน เจาของอาจไมใชเจาของรานนั้นแตเปนลักษณะการฝากขาย อาจมาจากสาเหตุ 

เชน หากโชวท่ีรานสไตลของสินคาอาจไมเขากับราน แตเม่ือขายแลวผูประกอบการแตละทานจะรูวาเรา

ตองทําอยางไรกับรานท่ีมาฝากโชว ดังนั้น การซ้ือขายทําธุรกิจจึงเปนลักษณะการแบงปน 

ทางดาน ผูคาออนไลน จากการสนทนากลุมสมาชิกจากสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 

ใหขอมูลวา การขายออนไลนในเพจจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษระหวางผูซ้ือผูขายท่ีไดมาพบกันและซ้ือ

ขายในราคาพิเศษเม่ืออยูในงานนั้น เปนลักษณะการจัด Meeting มีกิจกรรมตาง ๆ  

การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาดของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด

จันทบุรี จากการสัมภาษณเชิงลึก พบการใหขอมูลวา สวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องภาพลักษณ

มากกวายอดขาย คุณวิยะดา บุญมานะ แกนนําชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จันทบุรี กลาววา ยอดขายเรื่องปกติท่ีทุกคนตองการ แตสภาวการณเชนนี้แตละธุรกิจตองสรางการรับรู

วาแตละรานแตละธุรกิจมีสินคา การออกแบบในสไตลไหนเพื่อจัดจําหนาย เชน หากผูคาตองการ

เครื่องประดับสไตลอารตติส สไตลโบฮีเม่ียน ตองมองรานเราใหลูกคารับรูวาเปนเรา สอดคลองกับ

สมาชิกของชมรมอีกทาน  

ขณะที่สมาชิกอีกทานมีมุมมองที่แตกตางโดยใหความสําคัญกับยอดขายและภาพลักษณท่ี

ควบคูกันไป คุณยศยา ศรีบัวทอง ใหขอมูลเสริมวา ทางรานจะเนนท้ังสองเรื่องควบคูกันไป มองโอกาส

จากการสรางเหตุการณ เทศกาลตาง ๆ เปนจุดขาย เชน กระแสความตองการ เทรน สรางเรื่องราวลง

ไปในสินคา ซ่ึงจะจะตอบโจทยลูกคาไดดี คือ ลูกคาจะไดตัวตนภาพลักษณความเปนจันทบุรี และ

เรื่องราวในสินคาใสสิ่งท่ีลูกคาชอบพึงพอใจ  

ขอมูลชุดนี้ สอดคลองกับสมาชิกแตละทานจากการสนทนากลุมของวิสาหกิจชุมชน ท่ีพิจารณา

ถึงการทําการตลาดในปจจุบันวาจะมองแคยอดขายตอไปอีกไมได เพราะทุกทานตองเขาใจวา

ผูประกอบการทุกรานคงจะไมเลือกซ้ือขายเพียงแคครั้งเดียวหรือชิ้นเดียว การเปนคูคาท่ีดีตองเกิดการ

ซ้ือซํ้า แตผูประกอบการตองเลือกชิ้นท่ีเหมาสมท่ีสุดใหลูกคาทานนั้น ใสการซ้ือขายท่ีจริงใจ ซ่ึงการให

ขอมูลแกลูกคาเปนเรื่องท่ีสําคัญมากในปจจุบัน เพราะลูกคาบางทานก็จะมีการหาขอมูลมาเบื้องตนแลว

กอนการตัดสินใจซ้ือซ่ึงความรูวิทยากรท่ีใหลูกคาไป ลูกคาบางคนก็จะเอาความรูนั้นท่ีเราใหไปเกิดการ

ขายตอ ข้ันตอนผูขายจะตองแนะนําโครงสรางของตัวเรือนไดวา การผลิตเครื่องประดับแตละชิ้น ผลิต
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หรือทําข้ึนมาจากวัตถุดิบแบบไหน แหลงกําเนิดมาจากอะไร เชน พลอยเนื้อแข็งราคาจะสูงกวาพลอย

เนื้อออน สิ่งนี้จะสะทอนตอลูกคาวาเจาของรานมีความซื่อสัตยสุจริต สรางความเชื่อมั่นไดหรือไม

อยางไร  

ประเด็นนี้สอดคลองกับการใหขอมูล ของแกนนําผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีและ

การสัมภาษณประธานวิสาหกิจชุมชน สรุปวา เทคนิคการขายจะใหความสําคัญกับภาพลักษณมากกวา

เพราะ ถาลูกคาไมเชื่อถือไมเชื่อใจก็จะไมเกิดการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การทําธุรกิจโดยเฉพาะอัญมณี

และเครื่องประดับ ตองเกิดข้ึนจากภาพในใจท่ีอาศัยความเชื่อใจซ่ึงกันและกันซ้ือขายรุนตอรุน ซ้ือขาย

กันมาตั้งแตอดีต ดังนั้น ความเชื่อใจท่ีมีกันมาระหวางผูซ้ือและผูขายตองสรางเปนเชื่อม่ันใหได  

แกนนํากลุมวิสาหกิจชุมชนคุณวิชาญ ชัยกิจ กลาวเสริมวา ภาพลักษณเปนการตอบโจทย

ธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะภาพลักษณจะสรางความยั่งยืน สําหรับเรื่องราคา คุณภาพ

ของสินคาจะเปนตัวบงบอกจัดอันดับคุณภาพมูลคา ตํ่า กลาง สูง น้ําหนักของตัวเรือน พลอยก็จะมี

มูลคาของน้ําหนักตามกาลเวลาดวยเหตุผลท่ีวา หายาก หรือ หาพลอยชนิดนี้อีกตอไปไมไดแลว เชน 

พลอยแดง ปจจุบันหายากข้ึนมูลคาก็สูงเพ่ิมข้ึน อาจตองซ้ือขายราคา สถานการณตลาด ณ เวลานั้น 

หรือแมกระท้ังพลอยเนื้อแข็งหากลูกคาจะขายคืนก็ตองพิจารณาเรื่องระยะเวลาการใชงานวาเกิดการ

สกึกรอนอยางไร การสรางความนาเชื่อถือ การดูแลหลังการขาย การบริการท้ังหมดจะเปนสวนสําคัญ

เพราะตองคิดเสมอวา การซ้ือขายอาจไมไดจบเพียงแคครั้งเดียวตองเกิดการซ้ือซํ้ามีมาตรฐานและการ

ดูแล  

ประเด็นนี้พบขอขัดแยงสําหรับผูขายสมาชิกกลุมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ คุณพิมพใจ รอดเมือง 

กลาววา สําหรับตนเองเม่ือขายออนไลนจะยึดยอดขายเปนหลัก เนื่องจากทางเพจจะมีระบบปองกัน

ควบคุมผูคาท่ีตองซ่ือสัตยสุจริตอยูแลว หากทานใดหลอกหลวงไมจริงใจกับลูกคา ผูผลิตทานนั้นจะ

โดนข้ึนบัญชีรายชื่อผูกระทําผิดหรอืประจาน  

โดยพบวา ส่ิงท่ีถูกคาพึงพอใจ ตอบสนองความตองการของลูกคา คือ ตัวผลิตภัณฑสินคา 

อัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีพิจารณาจากวัตถุดิบ แหลงกําหนิดของพลอยเปนสําคัญ เชน เปนพลอย

เนื้อแข็งหรือพลอยเนื้อออน  

จากการสนทนากลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา สิ่งท่ีลูกคาพึงพอใจมากจะอยูท่ีผลิตภัณฑวาสามารถ

ตอบโจทยลูกคาไดมากเทาใด เชน การออกแบบดีไซน พลอยสวย ราคา การบริการดูแลลูกคา 

การใหบริการหลังการขาย การพูดคุย และความเชื่อถือท่ีในตัวผูประกอบการ คือ สรางความเปนมิตร

ตอกันไดหรือไม สอดคลองกับการสัมภาษณแกนนําจากสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ คุณกร

ทอง อุกฤษ ท่ีกลาววา จุดเดนของรานและสิ่งท่ีถูกคาพึงพอใจ คือ พลอยท่ีคัดเกรด ลูกคามองวาสวย 

มีคุณภาพ ซ่ึงคุณพิมพใจ รอดเมือง สมาชิกสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ผูขายออนไลน ให

ขอมูลสนับสนุนวา การถายภาพแหลงพลอยท่ีสามารถอางอิงได คือสิ่งท่ีลูกคาพึงพอใจ หากลูกคา
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ตองการใบเซอรติฟเคท Certificate ก็สามารถกระทําได แตลูกคาตองจายเงินข้ันต่ํา 300 บาทและ

หากพลอยมีมูลคาสูงมาก ๆ อาจตองการใบรับรองหลาย ๆ ท่ีเพ่ือการันตีก็สามารถกระทําไดหากลูกคา

ตองการ  

ทางดาน ชมรมคลัสเตอรคุณวิยะดา บุญมานะ กลาววา คือ ความไมเหมือนใครใสแลวเปนท่ีหนึ่ง

ในดานดีไซนและใชพลอยแทไมใชซีโนติก ประกอบกับราคาท่ีจับตองไดเปนสิ่งท่ีถูกคาพึงพอใจ  

ท้ังนี้ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สิ่งท่ีถูกคาพึงพอใจ หากแบงกลุมลูกคาเปนจังหวัด เชน ภูเก็ต ลูกคา

จะพิจารณาจากสินคารูปลักษณ เชน ตางหูเสนไหมแทก็จะมีลูกคาผูหญิงเดินมาเลือกชมดูคอนขางบอย 

หากลูกคาพอใจตัดสินใจซ้ือ ทางรานก็จะทําใหตรงซ่ึงเปนงานทํามือขายไดท้ังวัน ขอดีคือลูกคาก็จะได

เห็นกระบวนการทําไปดวย 

ดังนั้น สินคาจะเปนสิ่งกําหนดวาสินคาลักษณะนี้เปนของคนกลุมใด สรางความพึงพอใจใหแก

คนกลุมใด สอดคลองกับการสนทนากลุมไดใหตัวอยางวา หากไปภูเก็ตลูกคาจะพึงพอใจจากงานดีไซน 

หากแตอยูท่ีจันทบุรีจะคอนขางหลายแนวทาง เทคนิคคือจะพยายามออกงานโชวแสดงสินคาบอย ๆ จะ

เปนตัวบงบอกไดวา ลูกคากลุมใดพึงพอใจสินคาแบบใด เชน กลุมลูกคาภูเก็ตพึงพอใจ สไตลไหน งาน

บางกอกเจมสแอนดจิวเวลรี่แฟรชอบสไตลไหน เปนตน  

และจากการสนทนากลุมสมาชิกชมรมคัสเตอร ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา การดูแลหลังการขายและ

การสรางบริหารความสัมพันธ CRM กับลูกคา การมีฐานขอมูลของลูกคาก็เปนสวนสําคัญ เชน เคยซ้ือ

ตางกับทางราน หากมีสินคาใหมก็จะโทรไปทักทายวาตอนนี้เรามีสรอยท่ีเขาเซตเขาชุดกันสนใจหรือไม

จะทําการขายของท่ีสามารถตอยอดได หรือหากไปจัดแสดงโชวสินคาท่ีไหน หากมีฐานลูกคาเดิมก็จะมี

การทักทายไป โดยใชแอฟฟเคชั่นไลน สงสติกเกอร หรือ ทําภาพสินคาของเรา เชน สวัสดีวันจันทร สง

เขาไปทักทายแบบไมอึดอัดสรางความสัมพันธสนิทสนมตอกันเปนการทําการตลาดไปในตัว และลูกคา

บางคนก็จะชวยเราแชรก็จะไดลูกคาใหมเพ่ิมข้ึน  

ในขณะท่ีผูคารายใหญ สิ่งท่ีถูกคาพึงพอใจ ตอบสนองความตองการของลูกคา กลาววา การ

จะเปนเรื่องของคุณภาพในการเจียระไน เปนคุณภาพการเจียระไนท่ีไดมาตรฐานทําใหความตองการ

ของลูกคามีมาก ซ่ึงจริง ๆ แลวหากพลอยชนิดเดียวกันเจียระไนหรือแปรรูปท่ีอ่ืนอาจไมไดความ

ประณีต มาตรฐานชางผลิตเหมือนคนไทยหรือคนจันทบุรี 

กระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางภาพลักษณผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีผูบริโภครับรู จากการลง

พ้ืนท่ี พบวา ผูบริโภคสวนใหญมองวาการเปนแหลงพลอยท่ีไดมาตรฐาน เปนภาพการรับรูผานขอมูล

ขาวสาร ภาพสะทอนของการเมืองแหงอัญมณีตามคําขวัญท่ีสื่อถึงอัตลักษณของจังหวัด ดังนั้น การ

เปนแหลงผลิตรายใหญ หรือท่ีเรียกวา ตนน้ํา มีชางเจียระไนท่ีมีฝมืออันดับหนึ่ง จึงเปนภาพลักษณของ

จังหวัด  City of Gems ไดดี 
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กลยุทธการสื่อสารการตลาดหรือสื่อท่ีใชในการสื่อสารเพ่ือสรางภาพลักษณผลิตภัณฑคุณธิติ 

เอกบุญยืน กลาววา สื่อท่ีใชตามความจริงผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จะรวมตัวกันข้ึนมา

เปนสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับตาง ๆ ซ่ึงก็มีบทบาทในการชวยเหลือผูประกอบการโดยการ

เชื่อมโยงกับภาครัฐใหภาครัฐสงเสริม เชน การออกงานแสดงสินคาในประเทศ งานบางกอกเจมส

แอนดจิวเวลรี่แฟรท้ังในไทยและตางประเทศงานใหญ เชน ฮองกงและอเมริกา ซ่ึงเปนกลยุทธเชื่อมโยง

กับภาครัฐ กิจกรรมสงเสริมการตลาดตาง ๆ เชน กรมสงเสริมการสงออก ท้ังนี้สมาชิกแตละทานอาจมี

การสื่อสารการตลาดเองตามเทคนิคท่ีแตกตางกัน เชน นิตยสาร สื่อบุคคล พนักงานขายท่ีสื่อสารท้ัง

ออนไลนและออฟไลนออกไปใหผูคาตางประเทศไดทราบ อีกสวนจากผูคาหรือผูประกอบการดวย

กันเอง 

คุณชายพงษ นิยมกิจ รองสภาหอการคาจังหวัดจันทบุรี และสมาคมผูผลิตอัญมณีและ

เครื่องประดับจันทบุรี ไดสะทอนขอมูลจากการจัดเวทีโดยเชื่อมโยงประเด็นนี้วา การคาพลอยสําหรับ

ธุรกิจนี้ ตองพยายามเรียนรูและดําเนินการตอ พบวา มีเพียงรอยละ 20-30 เทานั้นท่ียังอาศัยภาพลักษณ

การเปนตัวตนเดิมคงเดิมของจันทบุรีในการดําเนินธุรกิจ แตอีกรอยละ 70 ของตลาดตองดูตลาดวา

จะปรับตัวอยางไร และมีสิ่งหนึ่งท่ียังเห็นไดชัดคือ ความเชื่อทัศนคติของผูประกอบการรายยอยผิด ๆ 

เปนการเสียโอกาสที่พยายามมุงหวัง พลิกหรือเพิ่มมูลคาพลอยเกินความเปนจริง สวนหนึ่งเพราะ

จันทบุรีโดงดังจากภาพลักษณการเผาพลอย มีสูตรพลอยตาง ๆ ในการเพ่ิมมูลคาพัฒนาพลอยใหสวย 

แตสิ่งเหลานี้ การสะทอนขอมูลกลับเปนตัวท่ีบั่นทอนการสื่อความหมายทางการตลาดของจันทบุรีไปสู

ตลาดโลก เพราะเกิดขอกังขาในเรื่องคุณภาพมากกวาแหลงท่ีมาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความยากลําบากใน

การทําตลาดมากข้ึน ดังนั้น อยากใหผูประกอบการในจันทบุรีเรียนรูกับตลาดมากข้ึนใชความเปน

ตัวตนบางสวน และเรียนรูวาการเปนตัวตนนั้น ตลาดใหมูลคามากนอยแคนั้น  

ดังนั้น การสงเสริมภาพลักษณ การสรางการรับรูในดานการเจียละไน จึงเปนสิ่งเดียวท่ีจะสู

กับตางชาติได ตองเขาใจวา เจียระไนอินเดียกับเจียละไนคนไทยฝมือคุณภาพแตกตางกันมาก และ

ชัดเจนวาลูกคาพรอมท่ีจะซ้ือพลอยท่ีมาจากจันทบุรีมากกวาอินเดีย ท้ังนี้ ไมไดรวมถึงศรีลังกาและจีน 

เพราะจันทบุรีมีคุณภาพการเจียระไนมากกวา อยากใหผูประกอบการเรียนรูกับตลาดมากข้ึนวาอะไร

คือสิ่งท่ีตลาดตองการและใหมูลคาท้ังตลาดตางประเทศและในประเทศแลวเกิดการปรับตัว  

โดยสะทอนการสรางภาพลักษณ คุณชายพงษ นิยมกิจ รองสภาหอการคาจังหวัดจันทบุรี และ

สมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ไดนําเสนอวา การสรางภาพลักษณสําหรับการคาขาย

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ตองอาศัยความซ่ือสัตยสุจริตตองเปนจุดเริ่มตน และเม่ือมีกลุมลูกคาท่ี

ดีตองสรางใหเกิดความนาเชื่อถือ ซ่ึงปญหาความไมนาเชื่อถือก็จะเกิดข้ึนโดยกลุมผูประกอบการดวย

กันเองท่ีแตละทานอาจจะมีวิธีการสื่อสารพูดคุยดึงลูกคาท่ีแตกตางกัน สงผลทําใหเกิดการคาท่ีไมมี

ความเคารพซ่ึงกันและกันระหวางผูประกอบการดวยกันเอง แต ณ สถานการณปจจุบันก็คอนขางผาน
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การคัดกรองมาพอสมควร ท่ีผานมาผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีหากไป

คาขายท่ีไหน ลูกคาประมาณรอยละ 70 จะมีกระแสตอบรับดานความนาเชื่อถือไดเปนอยางดีเม่ือ

เทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ซ่ึงจะไมขอกลาวลวงสวนมากเปนฐานลูกคาระดับกลาง 

ขณะท่ีการสะทอนขอมูลจากการจัดเวทีไดเชื่อมโยงในประเด็นกลยุทธการตลาดหรือสื่อท่ีใช

ในการสื่อสารเพ่ือสรางภาพลักษณของธุรกิจ คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ อดีตประธานหอการคาจังหวัด

จันทบุรี และอดีตอุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นําเสนอวา อยากให

ผูประกอบการแตละทานสรางบรรยากาศรานของตนเองใหเปนเหมือน City of Gems โดยแทและ

เกิดข้ึนจริง เพราะเมืองจันทเปนเมืองอัญมณี โดยธรรมชาติและเปนมานานแลว อยากใหทุกรานตกแตง 

หนารานใหมีของสวยอยางนอย 1 ชิ้น ซ่ึงของสวยนั้นจะขายหรือไมขายก็ไดและของชิ้นนี้จะตองเปน

ของท่ีมีราคาแพง ผมเชื่อวาพอคาพลอยเกา ๆ ยังมีของดี พลอยพิเศษท่ีเก็บไวคอนขางมากโดยไมเคย

เปดเผยใหใครไดเห็น  

ประเด็นนี้ตองฝากสมาคมใหเปนตัวกลาง ตัวตั้งในการจัดแสดงในรูปแบบของ “เจมส มิวเซียม” 

พิพิทธิภัณฑท่ีพรอมจัดแสดงพลอย ภาพลักษณะของ City of Gems จะชัดเจนมากข้ึน โดยทางสมาคม

อาจตองหาแนวรวมจากเพ่ือนสมาชิกเปนลักษณะการใหยืมพลอยกอนหรือพลอยพิเศษของพอคาเกา

เมืองจันทไปนําไปจัดแสดงบน “เจมส มิวเซียม”แหงนี้ พลอยกอนก็จะถูกจัดแสดงตลอดเวลามีการ

สับเปลี่ยนวัตถุดิบกันไปตามตารางการยืมพลอยพิเศษ พลอยสวยท่ีมาจัดแสดง ผูชมก็จะไดอรรถประโยชน

ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลอยหมุนเวียนไปอยูตลอดเวลา สงผลตอการสรางภาพลักษณของจันทบุรี

การเปน City of Gems สรางการรับรูมากขึ้น ซึ่งในสวนของพลอยสีนําเงิน บริษัท เวิลดแซฟไฟร

เทรดดิ้ง จํากัด พรอมสนับสนุนในรูปแบบการใหยืม ซ่ึงภายในบริษัทจะมีการจัดแสดงเปนแกลเลอรี่จัด

แสดงพลอยน้ําเงิน  

ซ่ึงอยากใหทีมงานนํานักศึกษาของคณะอัญมณีและประยุกตศิลป ไปศึกษาดูงานที่เมือง

อีดาร-โอเบอรชไตน ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเปนตัวอยางของการสรางเจมส มิวเซียม” พิพิทธิภัณฑเล็ก ๆ 

ท่ีนาสนใจ ในอดีตเมืองนี้เปนเมืองท่ีโดงดังมากจากการเปนศูนยกลางการคาขายอัญมณีในยุโรป เมือง

นี้เหมือนจันทบุรีมาก ๆ หากพูดถึงเมืองจันทเจียระไนเกงเทียบกับเมืองนี้ไมไดเลย แตวันนี้ก็เชนกัน

เมืองนี้ไมมีอัญมณีพลอยแลว แตยังเหลือพอคาใหญ ๆ อยูบางและปจจุบันเมืองนี้ไดกลายเปนเมือง

ทองเท่ียวเล็กในประเทศเยอรมนี บริษัท เวิลดแซฟไฟรเทรดดิ้ง จํากัด อาจชวยสนับสนุนในสวนหนึ่ง 

โดยการกอตั้ง “เจมส มิวเซียม” คุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ 

จันทบุร ีไดกลาวเสริมวา จากการประชุมท่ีผานมา 4- 5 ครั้ง ถารัฐบาลทางจังหวัดมีงบประมาณปหนา

ก็นาจะสนับสนุนการสรางพิพิทธิภัณฑได ปญหาก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัย (Security) ทาง

สมาคมไมม่ันใจจะดูแลไดและทางสมาคมไดตัดคาใชจายในสวนนี้ไปในแงการบริหารงานของสมาคม

เนื่องดวยรายรับของทางสมาคมไมเพียงพอกับรายจาย 
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วิธีในการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันและขนาดของอุตสาหกรรม จากการศึกษาจึง

พบวา ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จะเปนลักษณะของอุตสาหกรรมแบบเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน เนื่องดวยเหตุผลท่ีคุณธิติ เอกบุญยืน แกนนําสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

ไดใหขอมูลวา ถึงแมประเทศไทยจะเปนประเทศชั้นหนึ่งในการผลิตพลอยสําเร็จท่ีผานมา แสดงวาทุก

วันนี้จะมีเบอรหนึ่งและเบอรสองท่ีอาจจะเริ่มเผาได เจียระไนไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงอาจจะไมสวยเทา

จันทบุรีนั่นก็คือ ประเทศศรีลังกา ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีชื่อเสียงในแหลงพลอยไพลิน พลอยไพลินเปน

พลอยเนื้อแข็งชนิดหนึ่ง ประกอบกับจันทบุรีมีความรูในการผลิตพลอย เจียระไนพลอยแตตองเนนวา

เปนพลอยเนื้อแข็ง ประเทศศรีลังกาก็เปนประเทศท่ีมีพลอยเนื้อแข็งแบบจันทบุรีและเปนประเทศท่ี

จําหนายพลอยเนื้อแข็งใหแกจันทบุรีมานานพอสมควร เม่ือถึงจุดท่ีประเทศศรีลังกาตองการพัฒนา 

จึงออกกฎหมายในการหามนําพลอยทรัพยากรออกนอกประเทศ ดังนั้น ประเทศนี้จึงมีการเรียนรู 

สอบถามกระบวนการ ความรูและทักษะ (Know-How) จากคนไทย และนําไปพัฒนาตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน ประเทศศรีลังกาปจจุบันสามารถเผาพลอยไดดีเทียบเคียงกับคนไทยแตเผาพลอยไดเฉพาะ

พลอยดิบก็คือ พลอยสีน้ําเงินเทานั้น แตคนจันทบุรีจะตอบโจทยกวา คือ สามารถเปนเลิศ เผาไดทุกสี 

ไมวาจะเปนสีแดง คือทับทิม ซ่ึงพลอยแดงอยางทับทิมการเผาจะคอนขางยากมาก จะมีมลทินตําหนิ

คอนขางมาก แตชางจันทบุรีก็สามารถเผาไดมีคุณภาพดี ซ่ึงพลอยสีน้ําเงินจะเปนอันดับสองรองลงมา

สําหรับการเผาท่ีคอนขางยาก หลังจากนั้นจะเปนพลอยสีอ่ืน ๆ ตามมา เชน บุษราคัม หรือเปนพลอย

ซัฟฟายสีอ่ืน ๆ สําหรับพลอยเนื้อออนก็จะมีประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความสามารถในการเจียระไนเชนกันแต

จะไมกลาวถึงจะกลาวถึงเฉพาะพลอยเนื้อแข็งเทานั้นซ่ึงมีคุณคามากกวาพลอยเนื้อออน  

ซ่ึง ยุทธศาสตรโครงสรางและสภาพการแขงขัน จากการสะทอนขอมูลจากการจัดเวทีท่ี

เชื่อมโยงตอวิธีในการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันและอุตสาหกรรม  

คุณชายพงษ นิยมกิจ รองสภาหอการคาจังหวัดจันทบุรี และสมาคมผูผลิตอัญมณีและ

เครื่องประดับจันทบุรี ใหขอมูลวา ท่ีผานมาภาครัฐพยายามขับเคลื่อนยุทธศาสตรนโยบายการเปน

มหานครอัญมณีมาโดยตลอด สาเหตุเพราะเห็นไดชัดวาเปนอุตสาหกรรมนี้มีมูลคาคอนขางสูง และ

เห็นไดชัดวาผูประกอบการมีจริงเปนกลุมกอนชัดเจนสําหรับอุตสาหกรรมนี้ แตวาปญหาที่เกิดขึ้น

คือ ผูประกอบการท่ีไมเขาระบบ เม่ือเวลามีโครงการลงมาจากภาครัฐทําใหเกิดการติดขัดกับการใช

จายงบประมาณพอสมควร แตภาครัฐแตละหนวยงานก็พยายามลงมา แตดวยอุตสาหกรรมอัญ

มณีคอนขางหลากหลาย สงผลใหยังเขาไมถึงประเด็นปญหาจริง ๆ ท่ีจะชวยสงเสริมสนับสนุนได ยัง

ตองใชระยะเวลาเพ่ือใหตอบโจทยในขอกฎหมาย เชน การนําเขากอน ท่ีผานมาประเทศตนทางท่ี

นําเขามาอาจไมเห็นดวยมากหนัก หรือการมีรูปแบบการนําเขามาท่ียังไมถูกตองในการนําวัตถุดิบเขา

มา จึงทําใหการทํางานของภาครัฐยังไมเกิดการตอบรับสงเสริมหรือสนับสนุนพออยางเต็มรอย  
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สิ่งหนึ่งที่หอการคาจังหวัดจันทบุรีมีตอแนวทางการขับเคลื่อน คือ ตองพยายามผลักดัน

ใหวัตถุดิบเขามาในจันทบุรีมากท่ีสุด โดยเราตองชัดเจนในการหาจุดเปลี่ยนสําหรับอุตสาหกรรม คือ 

การเปลี่ยนในสวนของกลางน้ํา พัฒนากลางน้ําจะคลายกับโมเดลของประเทศจีนท่ีเนนการลงทุนสูง

โดยรัฐบาล รัฐบาลจะเปนผูลงทุนแตสามารถสนับสนุนผูประกอบการรายยอยได รัฐบาลจะเปนผูถือ

หุนเองในลักษณะวงการอัญมณีก็เชนเดียวกัน ตองใหรัฐบาลเขามาสนับสนุนในเรื่องการผลิต

เครื่องประดับ ใหมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีและมีรูปแบบที่ดีมีคุณภาพ ใหผูประกอบการรายยอย

สามารถแขงขันตอสูกับคูแขงได เนนเรื่องการพัฒนากลางน้ําเปนหลักการมีโรงงานผลิตท่ีไดมาตรฐาน 

สงเสริมในการนําเขาวัตถุดิบท้ังพลอยกอนและพลอยสําเร็จเขามาในประเทศอยางเสรี ควรลบภาพ

ของการเปนตนน้ํา แลวกาวไปเปนกลางน้ําเพ่ือกาวเขาสูตลาดใหม ๆ ยืนดวยตนเองจะพัฒนากลางน้ํา 

และไปสูปลายน้ําท่ีเหมาะสม  

หนวยงานท่ีปฏิบัติทางสภาหอการคาจังหวัดจันทบุรี มองวา อาจไมใชภาครัฐแบบเต็มรอย ถึง

จะใชงบประมาณจากภาครัฐก็ตาม แตหนวยงานที่นําไปปฏิบัติกลับเปนหนวยงานกึ่งภาครัฐ 

เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรม  

สําหรับเครื่องมือในการสรางความแตกตางนั้น พบวา การสื่อสารเพ่ือนําเสนอสินคาเปนจุด

ตางเหมือนกันในดานการสรางการตัดสินใจซ้ือสินคา เพราะบางครั้ง ราคาเหมือนกัน รูปแบบเดียวกัน 

แตลูกคาประทับใจในการขายหรือการสื่อสารท่ีตางกันจึงเกิดการตัดสินใจซ้ือ ประกอบกับการรักษา

คุณภาพท่ีมีการรับประกัน การดูแลหลังการขาย คุณภาพ การเจียระไน และหากสนิคามีราคาสูงจะมีใบ

เซอรติฟเคท Certificate ให 

จากการสนนากลุมพบวา เครื่องมือในการสรางความแตกตางของสินคา จะใชวิธีการสื่อสาร

ชองทางการจัดจําหนาย การขาย ณ จุดขาย ใชสื่อบุคคล สื่อสารดวยขอมูลจริง การแสดงออกท่ีแสดง

ถึงจริงใจ ซ่ือสัตย มาประกอบกับผลิตภัณฑวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมากกวา รองรงมาจะเปนการเรื่องการ

ออกแบบดีไซน  

พบวา วิธีการสรางเอกลักษณ เครื่องมือสรางความแตกตางในการแขงขันจะใชชื่อของราน 

หนาตาของรานภาพลักษณของผูขาย ในการสรางความจดจํา ซึ่งก็ไมไดมีรายละเอียดยอยอะไรมาก 

เครื่องมือในการสรางความแตกตางของกลุมชมรมคลัสเตอร จากการสัมภาษณแกนนาํสมาชิกคุณ

วิยะดา บุญมานะ พบวา รานตนจะเนนท่ีชื่อจําได  

โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนผูมีวิธีการสรางเอกลักษณ โลโก หรือแบรนดท่ีไมแตกตางกับกลุมแรก 

จากการสัมภาษณแกนนําสมาชิกคุณวิชาญ ชัยกิจ พบวา คนขายมีสวนสําคัญมากใหความสําคัญใน

การสรางแบรนดใหกับตนเอง การจดจําใบหนาคนขายมากกวา ตัวผูขายเปนแบรนดสินคา เปนโลโก

สินคาของตนเอง หลักการคือ เม่ือซ้ือพลอยใหเห็นหนาคนขาย ลูกคาก็ตัดสินใจซ้ือแลว เนื่องดวย
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ประสบการณคาขายท่ีมีตอกันจะเปนการตัดสินคุณคาของการสรางความแตกตางไดหรือภาษาชาวบาน

คือ ซ้ือหนาคนขายไมใชซ้ือพลอย  

ขณะท่ีสมาชิกผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี คุณพิมพใจ รอดเมือง กลาววา รูปลักษณ 

การสรางความแตกตางจะระบุไมไดเพราะพลอยจะมีเกรดของมัน น้ําหนัก สีที่ตางกันก็เปนตัวนํา

พิจารณาไดถึงความตาง ดังนั้น คุณภาพมาตรฐานการผลิตประกอบกับการบริการ จะสามารถสราง

ความแตกตางกันไดเพราะบุคลากรของธรุกิจนี้ตองอาศัยความเชื่อถือ  

ทั้งนี้พบวา แนวโนมในการพัฒนาชางหรือบุคลากรธุรกิจพลอยและอัญมณีจังหวัดจันทบุรี 

จากการสัมภาษณ คุณธิติ เอกบุญยืน แกนนําสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พบวา 

การพัฒนาบุคลากร ตองยอมรับวาภาครัฐมีการสนับสนุนอยางมากโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เชน 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิทยาลัยเทคนิค หรือภายในจังหวัดจันทบุรีท่ี

มีหลายแหง เปนตน การที่จะผลิตบุคลากรในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการเผาพลอย 

เจียระไนพลอย การออกแบบเครื่องประดับและการตลาด สวนสําคัญตองยอมรับวา อัญมณีจะขายได

ไมใชเฉพาะตัวอัญมณีเพียงอยางเดียว ตองขายดวยรูปลักษณ ซึ่งเปนอัตลักษณ เอกลักษณ รูปแบบ

สิ่งตาง ๆ จุดนี้ตองนําความรูของการออกแบบมาชวยเสริมสรางซ่ึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ก็จะมีคณะอัญมณีและประยุกตศิลปเขามาสรางบุคลากรเหลานี้เขาสูตลาด สงผลใหธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับสามารถเติบโตและกาวตอไปได ประเด็นนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะในทองถ่ิน ยังไมได

กลาวถึงในสวนกลาง 

โดยท้ัง 4 กลุมคือ สมาคมผูคา ผูผลิต คัสเตอร และวิสาหกิจชุมชน พบวา การกําหนดแตง

ผลิตภัณฑนั้น ผูประกอบการสวนใหญจะเนนที่คุณภาพที่ดีไดมาตรฐาน เปนพลอยเนื้อแข็งชั้นดี 

สามารถการันตีรับประกันไดในแหลงกําเนิด  

คุณวิชาญ ชัยกิจ แกนนําสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและผูผลิตธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรี กลาววา การกําหนดตําแตงสินคาจะพิจารณาจากราคาท่ีลูกคาสามารถซ้ือได ซ่ึงจะนํา

เชื่อมโยงไปสูการเลือกวัสดุท่ีจะเหมาะสมกับลูกคา  

ท้ังนี้ จากการสนทนากลุมชมรมคลัสเตอร ไดใหขอมูลเสริมวา เราเปนแหลงผลิตท่ีไดคุณภาพ

มาตรฐาน ดังนั้น ตองใหผูบริโภครับรูถึงผลิตภัณฑหรือสินคาวาเราขายความเชี่ยวชาญ จะเปนสวน

สําคัญในการสงเสริมภาพลักษณไดดี ขณะท่ีสมาชิกอีกทานไดใหขอมูลไมตางกันมากหนัก โดยมองวา 

จะกําหนดแตงของผลิตภัณฑสรางการรับรูท่ีงานการออกแบบดีไซนเครื่องประดับเปนหลัก  

โดยการสรางคุณคาของธุรกิจกลุมวิสาหกิจชุมชนคุณวิชาญ ชัยกิจ แกนนําสมาชิก กลาววา 

จะใชการพัฒนาบริการความจริงใจ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ ครบทุกองคประกอบของ

ผลิตภัณฑ สรางคุณคาผลิตภัณฑใหแตกตางกับคนอ่ืน สอดคลองกับการสัมภาษณกลุมสมาชิก ท่ีเนน

การสรางคุณคาท่ีมีตอการพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาบริการ การจัดจําหนาย 
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ขณะท่ีชมรมคลัสเตอรจากการสนทนากลุมมองวา ธุรกิจจะมองท่ีการพัฒนาการบริการเปน

หลักสรางความสัมพันธกับลูกคา รวดเร็วทันตอความตองการของลูกคา จุดนี้จะสะทอนความรูใจกัน

ระหวางลูกคากับผูขาย สรางความจงรักภักดีตอสินคาระยะยาวใชใจในการติดตอสื่อสารพูดคุยดูแล 

ขอดีคือ เราก็จะไดฐานลูกคาเพ่ิมจากการบอกตอ  

ความจงรักภักดีในตราย่ีหอของสินคา จากการศึกษา พบวาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

เปนธุรกิจตองอาศัยระยะเวลาระยะยาวในการซ้ือขาย หลักการคือ เม่ือลูกคากลับมาซ้ืออีกครั้ง แสดงวา 

ลูกคาทานนั้นนําไปขายตอแลวไดกําไรกลับมา จะครั้งท่ีเทาไรนั้น นั่นคือ เขาไดกําไรกลับมา หมายถึง

วา ตองขายของท่ีมีคุณภาพในราคายุติธรรม กําไรตองใชฝมือใหลูกคาทานนั้นไปทําเอง 

และขอมูลท่ีสะทอนจากการจัดเวที สอดคลองกับแนวคิดของ คุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายก

สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ท่ีไดใหขอมูลวา เนื่องจากประสบการณการซ้ือขายตลอด 

30 ปท่ีผานมา ลูกคาตองซ้ือขายกันมามากกวา 30 ครั้งอยางแนนอน และเม่ือนําไปขายตอตองไดรับ

กําไรตลอดไมอยางนั้นจะไมเกิดการซ้ือขายซํ้าในระยะยาว ในรอบ 30 ป จะมีการเชื่อใจกันสามารถ

เอาสินคาไปวางไวท่ีญ่ีปุน อเมริกา อิตาลี่ โดยไมมีคาใชจายแตจะมีอัตราเสี่ยงหากเกิดขอผิดพลาด

อาจจะเสียหาย แตโอกาสนั้นมันเกิดการคัดกรองมาในระดับหนึ่งแลว เรื่องใบตรวจคุณภาพพลอย

สําหรับผมมองวาไมจําเปนเพราะลูกคาเชื่อใจ เชื่อม่ัน  

อีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากผูประกอบการรายใหญในตลาดพลอยจันทบุรี ทุกทานจะไดรับ

ความไววางใจหมด เวลาลูกคามาจันทบุรีจะไมไดไปหาใครคนใดคนหนึ่งเพ่ือซ้ือพลอยเทานั้น สวนหนึ่ง

ลูกคาจะวางแผนวาจะไปหาทุกคนหรืออาจพาไปเดินตลาดพลอยโอกาสดีอาจไดของถูกกลับไป ประเด็น

คือ เม่ือมาจันทบุรีลูกคาจะตองไดวัตถุดิบกลับไป สําหรับเรื่องราคา ตองรูราคาตลาดจันทบุรีจะนําไป

เทียบกับราคาที่ตลาดฮองกงไมได ตองพยายามหาจุดที่ลูกคายอมรับได ใหลูกคามากี่ครั้งก็จะได

วัตถุดิบแบบนี้ในราคาท่ีไมแตกตางไปจากเดิมมากตองสุดวิสัยจริง ๆ ราคาจึงจะเพ่ิม 

ท้ังนี้ แกนนําสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี คุณธิติ เอกบุญยืน ใหขอมูลวา 

ธุรกิจเครื่องประดับตองใชความซื่อสัตยเปนสําคัญในเรื่องของการจําหนายสินคาอัญมณี เหตุผลคือ 

ตองสื่อสารดวยความจริงใจกับลูกคาวา พลอยที่กําลังจะขายนั้นมีแหลงกําเนิดเปนอยางไร ซึ่งตอง

อธิบายสื่อสารถึงชนิดของพลอย รายละเอียดคอนขางมาก เชน บางตลาดสินคาแบบไฮคลาส หรูหรา 

ชั้นสูงตองการตลาดแบบพลอยดิบ ผูคาก็จะแจงวาเปนพลอยดิบท่ีนํามาตรวจสอบคุณภาพ สรางความ

เชื่อม่ันใหกับลูกคาไมนําพลอยท่ีเผาแลวมาใสเปนพลอยดิบใสจําหนายใหกับลูกคา ซึ่งจะเปนการ

หลอกลวงลูกคา เปนกลยุทธหนึ่งในการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา และอีกสวนคือมีสถานบัน

การศึกษาเขามาชวยหลายสวนในสรางมาตรฐาน 

ขณะท่ีความจงรักภักดีในตรายี่หอของสินคา กลุมวิสาหกิจชุมชนจะใชการพูดคุย การบริการ

หลังการขาย ซ่ึงจะมีฐานขอมูลลูกคา ท้ังนี้ คุณพิมพใจ รอดเมือง ใหขอมูลสนับสนุนวา พลอยจะเปน
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สินคาที่ผูซื้อ เมื่อซื้อไปแลวเวลากลับมาซื้อใหมมักจะซื้อซํ้ากับผูขายเจาเดิม สาเหตุเพราะ การขาย

พลอยตองอาศัยการเชื่อใจ เชน ภาพถายโฆษณาท่ีสามารถเชื่อถือไดจากผูขายรายนั้น ผูซ้ือจะไมนิยม

เปลี่ยนคนขายไปเรื่อย ๆ  

โดยนางวิยะดา บุญมานะ แกนนํากลุมชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จันทบุรี กลาววา การจะทําใหสินคาอยูในตลาดไดอยางยั่งยืน จะอยูท่ีผูผลิต ท่ีเนนเลือกวัสดุ วัตถุดิบ

ชนิดของพลอยท่ีมีคุณภาพท่ีดีมาผลิตใหกับลูกคาหรือไม เพราะจะเชื่อวาเวลาลูกคาไดสวมใสหรือเดิน

ไปท่ีไหนจะเกิดขอเปรียบเทียบไดวา ทางรานเราไดคัดเลือกของท่ีดีมาให  

การจะทําใหสินคาอยูในตลาดไดอยางยั่งยืน คุณธิติ เอกบุญยืน แกนนําสมาคมผูคาอัญมณี

และเครื่องประดับจันทบุรี จากการสัมภาษณพบวา ภาพสินคาตอความยั่งยืนนั้น ความยั่งยืนผูคาตอง

สรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาในเรื่องความซ่ือสัตยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ซ่ึงจันทบุรีมี

ชื่อเสียงดานนี้อยูแลว โดยจะสามารถท่ีจะพัฒนามาตรฐานของพลอยเมืองจันทใหไดคุณภาพท่ีดียิ่ง ๆ 

ข้ึนไป และไดใหขอมูลเสริมวา ความเปนอัญมณีและเครื่องประดับ จะมีคุณคาคุณประโยชนอยูแลว

เพราะผูซ้ือจะมองถึงคุณคา ถึงยอมนําเงินมาแลกเปลี่ยนเพราะมันไมใชสินคาราคาถูกจัดประเภทเปน

สินคาฟุมเฟอย เพียงแตวันนี้เราตองตอยอดคือ การพัฒนารูปแบบใหมันมันสอดคลองกับ ยุคสมัยมาก

ข้ึน ปจจุบันการออกแบบกระแสเปนอยางไรก็สามารถออกแบบใหเปนไปตามกระแส ซ่ึงจะสามารถ

เพ่ิมตลาดและคุณภาพไปได  

 

สวนที่ 2 

ปญหาและอุปสรรคในการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดในการสรางภาพลักษณ เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี  

จากการจัดเวทีเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดในการ

สรางภาพลักษณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรี สามารถสะทอนผลการศึกษาไดขอสรุปดังนี้  

โดยปจจัยพ้ืนฐานในการกําหนดการแขงขันของธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด 

ท่ีตอการดําเนินธุรกิจ คือ คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ อดีตประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี และอดีตอุปนายก

สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซ่ึง คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ อดีตประธานหอการคาจังหวัด

จันทบุรี และอดีตอุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นําเสนอวา 

1. ปญหาแรงงาน ชางเจียระไนมีอายุมากข้ึนตามกาลเวลา ทักษะการเจียระไนพลอยตองใช

สายตา ประสาท ทักษะสวนประสาทตาง ๆ ความเครียดท่ีมีมากสงผลตอฝมือการเจียระไน ซ่ึงปจจุบัน

ยังหาคนรุนใหมมาทดแทนไมได 
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2. วัตถุดิบลดลง (พลอยกอน) ลดลงในเชิงคุณภาพและปริมาณ เปนสัดสวนท่ีลดลงในอัตราสวน

ท่ีนากลัว 

3. ราคาทองคําท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนอีกหนึ่งปจจัยการผลิตท่ีนํามาข้ึนตัวเรือน โลหะท่ีนํามา

ประกอบ เม่ือทองคําแพง ราคาสินคาก็ตองแพงข้ึน คุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายกสมาคมผูคาอัญมณี

และเครื่องประดับจันทบุรี โดยใหความเห็นวา ท้ังสองปญหาสงผลตอธุรกิจ คือ  

ปญหาดานแรงงาน คอนขางมีผลเพราะเวลาจายคาจางการเจียระไนพลอย ผูประกอบการ

ตองเลือกชางเจียละไนที่มีทักษะความสามารถใหเหมาะสมกับราคากะรัตของพลอยชิ้นนั้น ๆ เพราะ

หากเราไมเลือกชางเจียระไน น้ําหนักของพลอยจะไมได ดังนั้น ชางที่มีทักษะความสามารถในการ

เจียระไนพลอย และมีประสบการณชนิดเกรดฝมือดีจริง ๆ จึงมีอายุมากขึ้นยังหารุนใหมมาทดแทน

ยาก  

และเม่ือเทียบสัดสวนระหวางปญหาของพลอยกอนท่ีลดลงเขาข้ันวิกฤติกับปญหาแรงงานท่ี

เขาสูงวัย ผูใหขอมูลโดยสวนรวมกลาววา ปญหาของพลอยกอนท่ีลดลง เปนปญหาท่ีสําคัญกวาและจะ

สงผลตออนาคตในรอบ 5- 10 ป อยางแนนอน 

5.  ปญหาการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมไดมีมาตรฐานในดานราคา คุณบัณฑิตย 

พินิจสุขใจ ประธานชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นําเสนอวา สาเหตุ

แรงงานท่ีหายไปเพราะวัตถุดิบนอยลง และการตลาดเปลี่ยน หากในสมัยกอนแตละโรงงานเจียระไน

จะมีราคาพ้ืนฐาน เชน หากซ้ือพลอยมา 1 กิโลกรัม จะสามารถคํานวณไดวา ทางโรงงานเจียระไนจะมี

พลอยแตละเกรดก่ีกะรัต ผลิตออกมาแลวขายไดกะรัตละเทาไร หากคํานวณการเผา การผลิตไมผิดพลาด

เม่ือเขาสูตลาดซ้ือขายก็คือกําไร แตการตลาดปจจุบันไมไดมีมาตรฐานในดานราคาจะอยูท่ีวา ใครมีทุน

ท่ีจะสํารองพลอยกอน คือ เจาของจะรอจนตลาดตองการแลวนําพลอยกอนนั้น ๆ ออกมาเจียระไน 

ผลิตขายก็จะไดราคาดี แตโรงงานเจียระไนท่ัวไปปจจุบันเม่ือซ้ือพลอยมา 1 กิโลกรัม จะขายไดราคาดี

ท่ีสุด ก็คือ พลอยที่สวยที่สุดและพลอยตัวรอง พลอยรองจากนั้นหากตลาด ณ ขณะนั้นยังไมมีความ

ตองการ ราคาก็จะลดลงทําใหผูประกอบการเจาของโรงงานขาดทุน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรงงาน

เจียระไนปดกิจการลง แรงงานท่ีเหลือก็ตองไปหางานใหม ทําใหสงผลตอทัศนคติวาอาชีพแรงงานการ

เปนชางเจียระไนไมม่ันคง แรงงานรุนใหมที่จะเขามาทดแทนก็นอย กลไกลของตลาดที่ไมมีใครจัด

ระเบียบ เปดเสรีไมมีธรรมเนียมปฏิบัติ จึงเปนอีกปจจัยที่ผูประกอบการไมสามารถปกปองตลาด

กําหนดตลาดของอุตสาหกรรมนี้ 

ท้ังนี้เม่ือเทียบกับ สภาวะของอุปสงค (ความตองการ) คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ ดีตประธาน

หอการคาจังหวัดจันทบุรี และอดีตอุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กลาววา 

พลอยสวยตลาดยังตองการ เชน หายากท่ีสัมพันธกับขนาด เนื้อบริสุทธิ์ สีสันท่ีพอดี เม่ือพิจารณา

จะจบวา อัญมณีท่ีจันทบุรีผลิตไมไดอยูในประเทศ อยางเชน กรุงเทพ เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ในตลาด
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มีเพียงไมถึงรอยละ 10 สวนใหญสงออกตางประเทศหมด ผูผลิตผูคาแตละทานก็จะมีกลุมลูกคาคนละ

ตลาด เชน ตลาดรัสเซีย ฮองกง จีน แตอเมริกาจะคอนขางนอยจะสูทางจีนไมได  

ดานคุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นําเสนอ

เพิ่มเติมวา ขณะนี้อัญมณีของจันทบุรีจะอยูในตลาดทั่วโลก ถาดูจากตลาดจะมีแถบประเทศอาหรับ 

อินเดีย ตุรกี คอนขางมาก ท้ังนี้ ตองดูวาผูประกอบการแตละทานขายพลอยชนิดไหน อยางผมเปน

พลอยเนื้อแตหายาก จะเปนกลุมลูกคาตลาดญี่ปุน อเมริกา ยุโรป อิตาลี่ ราคาจะสูงหรือไมสูงจะข้ึนท่ี 

“หายาก” แตพลอยเนื้อออนบางชนิดท่ีหายากก็ราคาแพง เชน แกนนดิไลน ดังนั้น ผูประกอบการตอง

มีเคล็ดลับในการทําธุรกิจ เชน เทคนิคการทําธุรกิจของผมคือ จับพลอยหายาก  

และยังไดนําเสนอตอวา สําหรับตลาดจันทบุรี จะเปนกลุมประเทศแถบอาหรับ ตุรกี ปากีสถาน 

และจีน ขอจํากัดที่เกิดขึ้น คือ จันทบุรีเปนตลาดตนน้ํา เมื่อเปนตนน้ําคือ ราคาตองถูก กวาที่อื่นจะ

เทียบกับไปซื้อที่อื่นไมได เชน การสรางตลาดที่ญี่ปุน หรือสวิตเซอรแลนด และยังไดนําเสนอตอวา 

หากเปนกลุมผูประกอบการรายใหญ ประมาณรอยละ 20 แข็งแรงอยูแลวจะมีกลุมตลาดในตางประเทศ

และมีกลยุทธการตลาดอยูแลวแต อีกรอยละ 80 รายยอยในจันทบุรีภาครัฐอาจจะตองเขามาดูแลหรือ

สนับสนนุ  

ตามสภาพการแขงขัน ณ ปจจุบัน คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ อดีตประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี 

และอดีตอุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กลาววา เริ่มตน ตองอธิบายวา พอคา

พลอยท่ีอยู ณ วันนี้ทุกคนเปนเจเนอเรชั่น ยุคท่ีหนึ่ง เติบโตมาจากศูนยพรอม ๆ กัน ตองดูวาทุกคน 

ทํางานขยันขนาดไหนเมื่อเจอโอกาสแลวมองเห็นหรือไม แตวันนี้ท่ีมีการแบงเปนโรงงานใหญ เล็ก 

มาจากการทํางานท่ีเขมขน การแขงกับตลาดโลก ภาพของอุตสาหกรรมจันทบุรีจะคลาย ๆ กับท่ีเมือง

จัยปูร ประเทศอินเดีย บรรยากาศของเมืองจะคลายจันทบุรี มีพอคาหลากหลายแตขอดีของประเทศ

อินเดีย คือ คาแรงถูก คนงานมีมาก ประเทศอินเดียเปนคูแขงท่ีนากลัวมาก หากเปนพลอยน้ําเงินไป

อยูท่ีประเทศศรีลังกาคอนขางมาก  

สําหรับคูแขงขัน คุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

กลาววา ตองยอมรับวา ประเทศท่ีไดกลาวถึงในขางตน ปจจุบันเหนือกวาจันทบุรีไปแลว แตจันทบุรี

ก็ยังเปนตลาดตนน้ํา อนาคตก็ยังไมรูวาจะรักษาตลาดตนน้ําเปนไปในทิศทาง และนําเสนอตอวา หาก

เราจะวิเคราะหคูแขง จะวาเปนประเทศศรีลังกา สําหรับพลอยน้ําเงิน ประเทศอินเดีย สําหรับพลอย

เนื้อออน เม่ือไปเช็คผูซ้ือพลอยท่ีระบบของสาธารณรัฐมาดากัสการตอนนี้ คนไทยไมนาจะอยูท่ี 300 คน 

แตคนประเทศซีลอนเกือบ 3,000 คน ซ่ึงมีเพราะเปนประเทศท่ีมีตลาดเล็ก ๆ อยูแลว ปจจุบันประเทศนี้

เติบโตจากการพัฒนาของกลุมนายทุนมากมาย  

ท้ัง คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์  อดีตประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี และอดีตอุปนายกสมาคม

ผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อธิบายวา หากสมัยกอนเวลาเจอพลอย แหลงพลอยนั้นจะเปน
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ของคนไทย แตเวลานี้เม่ือเจอพลอยแหลงใหม จะเปนลักษณะแหลงรวม อาจเปนของไทย ศรีลังกา 

แลวแตใครจะเขาไปกอน คนเขาไปท่ีหลังก็จะไดพลอยตกเกรด สถานการณลักษณะนี้เม่ือนาน ๆ เขา 

ศรีลังกาเขาไปเยอะมากกวาคนไทยเพราะทีมซ้ือก็เหมือนชางเจียระไน พอคาพลอยท่ีเขาไปก็มีอายุ

มากข้ึน แตระบบการซ้ือของศรีลังกาคอนขางดีจะเขาไปเปนระยะ  

คุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กลาวอธิบายเพ่ิมเติม

วา ระบบการซ้ือของศรีลังกาคอนขางดี เชน เม่ือพบบอพลอยท่ีไหน กลุมนายทุนจะเริ่มเขาไปทําความ

รูจักจะไมนั่งขายพลอยแบบคนไทย กลาวคือ นายทุนจะเริ่มเขาไปทําความรูจักกอนอาจจะนําอาหาร

การกินเขาไปให เชน นําขาวสารไปใหกอนเปน 10 - 100 กระสอบ เปนการสรางความเชื่อใจระหวางกัน 

แตนายทุนบางเจาก็เคยมีโดนหลอกคือ นําของไปใหแลวหายก็มีโอกาสเสี่ยง อาจไดพลอยมาไมคุมเสีย

ก็มี  

คุณบัณฑิตย พินิจสุขใจ ประธานชมรมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุร ี

กลาวเสริมวา การแขงขันท่ีนากลัวในจันทบุรี ก็คือ คนประเทศอินเดียท่ีนําพลอยมาขาย คนจันทบุรีจะ

เจียระไนพลอยขายจะขายเปนถุงหรือเปนลอต แตคนอินเดียนาํพลอยมาขายเปนเม็ด เม็ดละ 300, 

500, 1000 บาท หากมองศักยภาพการแขงขันของรายเล็กรายยอยของจันทบุรีแทบจะหมดไป ซ่ึงอยู

ท่ีวาความจําเปนของลูกคาตองการใชพลอยขนาดไหน ชนิดแบบไหน หากตองการมากทางโรงงานเจีย

ละไนก็จะขายไดราคาดีหรือหากไมตองการมากเทาไรทางโรงงานเจียละไนอาจตองยอมขาดทุนเรื่อง

คาแรง  

ดานคุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์  อดีตประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี และอดีตอุปนายกสมาคม

ผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กลาววา เมืองพลอยจันทบุรี การแขงขันผูประกอบการตองขยัน

หาตลาดชองทางการตลาดใหม ๆ สําหรับผูประกอบการรายยอย เพราะ ณ เวลานี้ชองทางการขาย

ไมไดมีแคในจันทบุรี ยังมีท่ีอ่ืน ๆ เชน งานบางกอกเจมส  

คุณชายพงษ นิยมกิจ รองสภาหอการคาจังหวัดจันทบุรี และสมาคมผูผลิตอัญมณีและ

เครื่องประดับจันทบุรี ไดใหขอมูลวา การทําธุรกิจวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ความสัมพันธ

ระหวางผูประกอบการดวยกันคอนขางไมชัดเจนเพราะผูประกอบการแตละทานก็จะสรางกลุมลูกคา

ของตนเองข้ึนมา และผูประกอบการแตละทานก็จะไมกาวลวงลูกคาของกันและกัน ขณะท่ีความสัมพันธ

ระหวางผูซ้ือผูขายคอนขางชัดเจน แตละผูประกอบการจะไมแยงกลุมลูกคากัน ในขณะเดียวกัน กลุมผูซ้ือ

จะมีความจงรักภักดีกับกลุมผูขายคอนขางชัดเจนไมเปลี่ยนเจาการซ้ือขาย 

 โดยสิ่งท่ีเปนปญหาของผูประกอบรายยอย คือ การไมสามารถปรับตัวกระแสอุตสาหกรรม

ของโลกได แมกระท้ังการคาออนไลนท้ังท่ีไดเรียนรูกันมากอน เชน การคาบนอีเบยแตพอมาถึงยุคของ

สมารทโฟน ผูประกอบการกลับทําไดไมโดดเดนเทาไรหนัก  
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 ตลอดจนการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีจะสนับสนุนในระยะยาว ตองสนับสนุนใหผูประกอบการ

รายยอยอยูในระบบมากขึ้นเกิดการปรับตัว เกิดการการชําระภาษี การจัดตั้งเปนบริษัทเพื่อมีแหลง

เงินทุนในระยะยาว แตละทานท้ังผูประกอบการรายเล็กหรือรายใหญตางมีศักยภาพเทากัน แตมีวิธีคิด

และเสนทางการดําเนินธุรกิจตางกัน สงผลตอการเขาถึงแหลงเงินทุนทําใหไดปลายทางท่ีตางกัน  

และไดนําเสนอวา ในระดับของเครื่องประดับ หามองในเรื่องคุณภาพการผลิตตัวเรือน จันทบุรี

ยังสูใครไมไดไมวาจะในประเทศ กรุงเทพฯ หรือตางประเทศ เชน ฮองกง ญ่ีปุน สาเหตุท่ีสูไมไดคือ 

เรื่องความมีประสิทธิภาพในการผลิต เชน ตัวเรือนชนิดเดียวกัน หากผลิตในจันทบุรีอาจตองใชทองคํา

ถึง 5 กรัม เม่ือนําไปผลิตท่ีฮองกงอาจเหลือเพียง 3 กรัม ไปญี่ปุนใชเพียง 0.9 กรัมในรูปแบบคลายกัน 

ซ่ึงรวมถึงความแข็งแรงทนทาน ซ่ึงเหลานี้เปนตัวบั่นทอนความสามารถในการแขงขันท่ีจะกาวไปสู

ระดับนานาชาติได  

และไดนําเสนอตอวา สําหรับภายในจังหวัด ระหวางผูคาดวยกันอาจมีการตัดราคากันเอง 

หากระดับประเทศตองตองเกิดการปรับตัว ปรับปรุง จึงจะสามารถแขงขันระดับประเทศได แตขอดี

คือ ผูประกอบการของจันทบุรี คือ กลาที่จะปรับตัวเพื่อความอยูรอดในธุรกิจเมื่อเทียบกับจังหวัด

อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพราะเราอยูในจุดเปลี่ยนเปนการคิดท่ีจะตองสรางแตมตอใหธุรกิจดําเนินไปและสงตอ

รุนสูรุนได  

 โดยอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่อง คุณบัณฑิตย พินิจสุขใจ ประธานชมรมคลัสเตอร

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี กลาววา หนวยงานท่ีเขามาสนับสนุนหรือเก่ียวของ ยัง

ขาดการศึกษาปญหาท่ีแทจริง คือเขามามีโครงการ มีเปาหมาย แตยังขาดการทราบถึงปญหาท่ีแทจริง

วาคืออะไร เชน ปจจัยการผลิต การแขงขัน ศักยภาพ โดยจะนําแตวิชาการมาใหทําสงผลใหผูประกอบการ

ก็จะไมรูวาจะนําความรูไปทําอะไร เพราะธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับคอนขางมีรายละเอียดพิเศษ

คอนขางมาก หนวยงานท่ีเขามาตองทําการบานมากอน เขาใจถึงสภาพการณปญหาท่ีเกิดข้ึน ทีมงาน

ตองละเอียดรอบครอบและระมัดระวังในเรื่องธรรมเนียม วิถีชีวิตคนจันท ท้ังนี้ จะไดกอใหเกิดการ

พัฒนาเปนภาพรวมท้ังจังหวัด  

ซ่ึงคุณวสุวัฒน ชัยกุล อุปนายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ไดใหเทคนิค ดังนี้  

1.  เราตองใหความรู ความเขาใจ สรางการยอมรับกับประชาชนในจังหวัดกับการเปนเมือง 

อัญมณี การปรับปรุงภูมิทัศน การสรางผังเมือง กฎหมายตาง ๆ ใหควบคูกับการเขาสูความเปนเมือง 

อัญมณี  

2.  ตองสนับสนุนเรื่องเงินทุน เพราะมูลคาของพลอยคอนขางสูงจากการแขงขัน 

3. สงเสริมใหวัตถุดิบพลอยสวยเขาเมืองจันทบุรีมากข้ึน ซ่ึงทางสมาคมสมาคมผูคาอัญมณี

และเครื่องประดับจันทบุรี กําลังหารือกันวาอาจทําการประมูลพลอยสวยเขามา หวังวาพลอยกอนจะ

เขามาจันทบุรีมากข้ึน โดยแบงจัดเกรดมูลคาของพลอยจะสงเสริมอุตสาหกรรม  
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4.  คําวา ตลาดตนน้ํา สงผลใหกลไกดานราคาของพลอยมีราคาถูก ดังนั้น อุตสาหกรรมควรมี

กลไกดานราคา สรางตลาดใหราคาดีข้ึนกวาเดิมประมาณรอยละ 10-20 ก็จะทําใหผูประกอบการมี

กําลังใจมากข้ึนเติบโตไดในอนาคต  

ท้ังนี้ คุณเมธี จึงสงวนสิทธิ์ อดีตประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี และอดีตอุปนายกสมาคม

ผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ไดใหแนวคิดวา หากทําพลอยขายไมไดก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทําธุรกิจไปข้ึนตัวเรือนหรือทําจิวเวลรี่แทน ซ่ึงหาวัตถุดิบมาแทนได เด็กรุนใหม ๆ สามารถมาสาน

ตอธุรกิจไดและก็เปนสวนเดียวกับเมืองพลอยจันทบุรี 

ซึ่งยุทธศาสตรโครงสรางและสภาพการแขงขัน คุณชายพงษ นิยมกิจ รองสภาหอการคา

จังหวัดจันทบุรี และสมาคมผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ไดเนนยําในเรื่อง การปรับตัว

ใหทันตอตลาด ผลักดันใหผูประกอบการทุกทานเขาระบบเพราะเปนขอจํากัดของการขับเคลื่อน

พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนากลางน้ําใหมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีและมีรูปแบบท่ีดีมีคุณภาพ

ใหผูประกอบการรายยอยสามารถแขงขันตอสูกับคูแขงได  

 

 


